

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(การเข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบต่างๆที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต)

ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วยงานจัด	สถานที่	วัน/เดือน/ปี	ผู้ปฏิบัติ	กลุ่มงาน
1	การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย วินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	โรงแรมเดอะพาลาสโซ กทม.	24 - 25 ม ค 62	นายอังกูร จินจารักษ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กลุ่มบริหารงานบุคคล
2	การขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	โรงแรมรอยัลซิติ้ กทม.	5 - 8 ก.พ.62	นายอังกูร จินจารักษ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กลุ่มบริหารงานบุคคล
3	การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคหลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต	สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	สถาบันพัฒนาครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จ.นครปฐม	25 - 28 ก.พ.62	น.ส.ปิยนดา สืบเนียม ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล	กลุ่มบริหารงานบุคคล
4	ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินการบังคับกฎหมายการศึกษาและข้อเสนอการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ	สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	โรงแรมริเวอร์ จ.นครปฐม	1 - 2 พ.ค.62	นายอนันต์ กัลปะ นายชาติ สารองทรัพย์ นางพรทิพย์ สันทัด น.ส.ภณิตา สืบอาสา	ศึกษาธิการจ.กาญจนบุรี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นักประชาสัมพันธ์
5	โครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาค และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562	สำนักงานศาลปกครอง สุพรรณบุรี	โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี	15-16 ส.ค.62	นายอังกูร จินจารักษ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นายเจริญพงศ์ แสนโสม ตำแหน่ง นวช.การเงินและบัญชีชำนาญการ น.ส.สะไบแพร สอนโสม ตำแหน่ง นวช.พัสดุชำนาญการ	กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
6	โครงการอบรมความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จ.กาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	จ.กาญจนบุรี	ศาลากลาง จ.กาญจนบุรี	19 ก.ค.62	นางพรทิพย์ สันทัด	ผอ.กลุ่มอำนวยการ
7	การกำกับติดตามหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาไปใช้ โดยส่วนกลางในสถานศึกษาแต่ละภูมิภาค รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	สำนักงาน ป.ป.ช.	สพป กจ เขต 2	24 ก ค 62	น.ส.ปิยนดา สืบเนียม ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล	กลุ่มบริหารงานบุคคล